



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นๆ
ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และ
กฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย การอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย และ
เพื่อความรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นการ
เพิ่มภาระและไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา)ได้มีอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงได้ยกเลิกการขอสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาเอกสารอื่นๆ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ได้
ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดดังนี้

๑. ห้ามพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนา
เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบ
คำขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้
พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการ ที่
เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
ส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสาร
อื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้น และห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจาก ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๔. กรณีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๔๐ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อม
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

๕. สำนักงาน ก.พ.ร. จะเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line: @GoodGovQU)
และเว็บไซต์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(www.opengovernment.go.th) เพื่อเป็นช่องทางใน
การส่งข้อมูลของหน่วยงานที่ยังคงเรียกเก็บสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖

(ลงชื่อ)

(นายไสว ลาภเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

แบบรายงานการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการไม่เรียกรับสำเนาเอกสาร

ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการ	กฎหมาย/ประกาศ	รายละเอียด การจัดทำประกาศ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	-การขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย	-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารราชการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมีค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	งานสวัสดิการและ พัฒนาชุมชน
๒	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเยียวยาพิพาท	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเยียวยาพิพาทให้คนพิพาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑(และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย	-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารราชการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมีค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	งานสวัสดิการและ พัฒนาชุมชน

๓	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (และฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ /ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย	- ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารราชการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสาร	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๔	การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	- ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๒	- ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารราชการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสาร	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๕	การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเหลือของประชาชน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑	- ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารราชการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดทำสำเนาเอกสาร	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖	<p>การรับนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมือมอญาย สังกัด อบต.เมือมอญาย</p>	<p>ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย หลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารราชการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนา เอกสาร</p>	<p>งานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>
๗	<p>-การชำระภาษีป้าย -การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>-พระราชบัญญัติป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ -พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ -เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบความถูกต้องในการชำระภาษีในภายหลัง -ลงข้อมูลในระบบ E-Laas ฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารราชการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนา เอกสาร</p>	<p>งานกองคลัง การจัดเก็บภาษี</p>
๘	<p>-การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร -การขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร -การขออนุญาตขุดดินและถมดิน</p>	<p>-พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ -พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารราชการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนา เอกสาร</p>	<p>งานกองช่าง</p>

๙	<p>การขออนุญาตตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย</p> <p>-ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร</p> <p>-ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	<p>-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>-หมวด ๓ ว่าด้วยเรื่องการจัดทำสิ่งปฏิภูลและมูลฝอย</p> <p>-หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่อง เหตุรำคาญ</p> <p>-หมวด ๖ ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์</p> <p>-หมวด ๗ ว่าด้วยเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>-หมวด ๘ ว่าด้วยเรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร</p> <p>-หมวด ๙ ว่าด้วยเรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ</p>	<p>-ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน บัตรประชาชน จำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารราชการทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	งานสาธารณสุข
---	--	---	---	--------------